

ชื่อโครงการ : การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาการจัดการบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (ภายใต้งบประมาณตามโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการสอบภายหลังการเข้าค่ายต่ำ/ตกและนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อน)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หลักการและเหตุผล :

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดสอนหลักสูตรการจัดการบัณฑิตตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งจากการประเมินติดตามผลการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาที่ผ่านมาพบปัญหาหลายประการทั้งด้านการเรียนและด้านพฤติกรรมของนักศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ การขาดแรงจูงใจ ขาดวินัยและความกระตือรือร้นในการเรียน การขาดเป้าหมายในการเรียนและการใช้ชีวิตการมีทัศนคติเชิงลบต่อบางรายวิชาทำให้ขาดความพยายามในการเรียน การมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอในบางรายวิชา การขาดทักษะการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะการวางแผนการแก้ปัญหาตนเอง เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันและส่งผลกระทบต่อผลการเรียนในหลายวิชา รวมถึงส่งผลจนเกิดเป็นคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ในตัวนักศึกษา และถ่ายทอดต่อกันจนเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ถึงประสงค์ในกลุ่มนักศึกษา และปัญหาเหล่านี้ยังส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมให้นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมีอัตราการตกออกเฉลี่ยต่อรุ่นร้อยละ 35 ซึ่งเป็นความสูญเสียอย่างยิ่งทั้งต่อตัวนักศึกษา ครอบครัว สังคม ประเทศชาติโดยรวม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ จึงเห็นควรจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของนักศึกษาการจัดการทั้งด้านการเรียนและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาผ่านการเรียนในหลักสูตรควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและด้านทัศนคติ ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบในการเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน สามารถวางแผนการเรียนได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งด้านการเรียนและส่วนตัว และสามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างคุ้มค่า ทั้งนี้ เพื่อดูแลนักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนให้มีความพร้อมในการเรียน มีจำนวนตกออกน้อยลง เสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามและเสริมสร้างให้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตการจัดการที่ผลิตออกไปจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้นมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ :

- 1) เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
- 2) เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
- 3) เพื่อพัฒนาสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
- 4) เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ MT อันเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงามของการอยู่ร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย :

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 160 คน

ระยะเวลาดำเนินการ :

ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ถึง ภาคเรียนที่ 3/2558

สถานที่ดำเนินงาน :

ตามรายละเอียดในแต่ละกิจกรรมย่อย

กิจกรรมการดำเนินงาน :

กิจกรรมที่ 1 : “สนทนาประสาครู-ศิษย์”

ลักษณะกิจกรรม : การจัดพบปะและรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคณาจารย์ทั้งสาขาวิชาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อชี้แจงข่าวสารข้อมูลสำคัญและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่นักศึกษา รวมถึงเชิญคณบดีมอบเกียรติบัตรแก่รุ่นพี่ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นตัวอย่างที่ดีและให้โอวาทแก่นักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ความคุ้นเคย ความอบอุ่น และสร้างแรงกระตุ้นแก่นักศึกษา

กำหนดเวลา : ครึ่งวัน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

สถานที่ : ห้องติวใต้หอพักนักศึกษา

งบประมาณที่ต้องใช้ : ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม

กิจกรรมที่ 2 : “เยี่ยมเยือนที่ปรึกษา”

ลักษณะกิจกรรม : การจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง) เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพูดคุยหาหรือเรื่องการเรียนรู้ ความเป็นอยู่และวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษามีโอกาสแนะนำให้คำปรึกษา และติดตามข้อมูลนักศึกษาในที่ปรึกษาแต่ละคน

กำหนดเวลา : ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง

สถานที่ : ห้องพักอาจารย์ที่ปรึกษา หรือตามที่อาจารย์นัดหมาย

งบประมาณที่ต้องใช้ : ค่าอาหารหรือของว่าง กรณีที่อาจารย์พานักศึกษาไปทานอาหารร่วมกัน (ใช้งบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ)

กิจกรรมที่ 3 : “MT พี่อาสา”

ลักษณะกิจกรรม : ขอความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่อยู่ในอาจารย์ที่ปรึกษาเดียวกันในการอาสา เป็นพี่เลี้ยงแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อดูแล ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือทั้งเรื่องการเรียนและการปรับตัวในการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัย รวมถึงรายงานข้อมูลเกี่ยวกับน้องแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

กำหนดเวลา : เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 จนถึงภาคการศึกษาที่ 3

สถานที่ : ไม่กำหนด

งบประมาณที่ต้องใช้ : ค่าอาหารหรือของว่าง (ใช้งบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ)

กิจกรรมที่ 4 : “พี่น้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์”

ลักษณะกิจกรรม : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่วัด ไกล้มทส. (เช่น ทำความสะอาดอาคารและบริเวณ จัดเก็บพัสดุ หรือซ่อมแซมอาคาร) รวมถึงทำบุญเลี้ยงพระ ทำสมาธิ ฟังธรรม และรับประทานอาหารร่วมกัน

กำหนดเวลา : 1 วัน ภาคการศึกษาที่ 1

สถานที่ : วัดศรีสุริโยธิน นครราชสีมา (ด้านหลังสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ)

งบประมาณที่ต้องใช้ : ค่าน้ำมันรถ ค่าภัตตาหารถวายพระและค่าอาหารแก่นักศึกษาทั้งสองชั้นปี (นักศึกษาช่วยกันระดมทุนเพื่อร่วมทำบุญบางส่วน)

กิจกรรมที่ 5 : “พี่ติวน้อง”

ลักษณะกิจกรรม : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดทบทวนในรายวิชาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เช่น รายวิชา คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์ธุรกิจ สถิติธุรกิจ การบัญชีการเงิน เป็นต้น

กำหนดเวลา : ทุกภาคการศึกษา

สถานที่ : ห้องติวใต้หอพัก

งบประมาณที่ต้องใช้ : ค่าติว (ใช้งบของหอพัก)

กิจกรรมที่ 6 : “Inspire toward successful business career”

ลักษณะกิจกรรม : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับฟังประสบการณ์จริงและแนวคิดในการทำงานและดำเนินชีวิต จากผู้ประกอบการในจังหวัดนครราชสีมาที่ประสบความสำเร็จด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นพยายาม และนักศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการดังกล่าว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ทักษะที่ดีต่อวิชาชีพและเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษา

กำหนดเวลา : 1 วัน ภาคการศึกษาที่ 2

สถานที่ : สถานประกอบการในจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณที่ต้องใช้ : ค่าน้ำมันรถ ของที่ระลึก (ใช้งบพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา)

กิจกรรมที่ 7 : “MT Freshy’s CSR”

ลักษณะกิจกรรม : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร่วมกันวางแผนและจัดกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในลักษณะกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชุมชนต่างๆ เน้นการนำความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับการทำประโยชน์และการพัฒนาชุมชน โดยนักศึกษาจะได้ฝึกตั้งแต่การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดประเด็น กำหนดกิจกรรม วิธีดำเนินการ การจัดหางบประมาณและวัสดุอุปกรณ์การดำเนินการตามแผนและการประเมินผล ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้ฝึกการวางแผน การทำงานร่วมกัน อันเป็นสร้างความสามัคคีในรุ่นแล้ว ยังเป็นการเรียนรู้สภาพสังคมจริง สร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง

กำหนดเวลา : ภาคการศึกษาที่ 2 (เป็นโครงการในรายวิชาหลักการจัดการ)

สถานที่ : ไม่กำหนด

งบประมาณที่ต้องใช้ : ค่าน้ำมันรถ ค่าอาหาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ (นักศึกษาเขียนโครงการขอทุนจากแหล่งทุนต่างๆ/มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนค่าเดินทาง)

กิจกรรมที่ 8 : “MT Family Day”

ลักษณะกิจกรรม : คณาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมทำกิจกรรมสันทนาการและเล่นกีฬาด้วยกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคีรักใคร่ปรองดอง และผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการทำงาน

กำหนดเวลา : 1 วัน ภาคเรียนที่ 2

สถานที่ : สนามกีฬา มทส.

งบประมาณที่ต้องใช้ : ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์

กิจกรรมที่ 9 : “MT’s Got Talent”

ลักษณะกิจกรรม : ค้นหานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีศักยภาพและความสามารถที่โดดเด่น เพื่อบ่มเพาะพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดทำโครงการในวิชาชีพเพื่อการประกวดแข่งขันทางวิชาการตั้งแต่แรกเข้าศึกษาร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน นอกจากจะทำให้บุคคลภายนอกได้รู้จักหลักสูตรและสาขาวิชาแล้ว ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อตัวนักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวดแข่งขัน ซึ่งเป็นการสร้างความกระตือรือร้น เพิ่ม

ศักยภาพให้กับตัวนักศึกษาโดยผ่านการปฏิบัติจริงและการพัฒนาทักษะการทำงานของนักศึกษาไม่ใช่การสอนเพียงทฤษฎี
ในชั้นเรียน

กำหนดเวลา : ภาคการศึกษาที่ 2 และ 3

สถานที่ : อาคารวิชาการ

งบประมาณที่ต้องใช้ : ค่าอบรม ค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยงในการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน (ใช้งบการ
ประกวดแข่งขันฯ ของมหาวิทยาลัยฯ)

กิจกรรมที่ 10 : “MT Way : เสริมสร้างอัตลักษณ์ MT”

ลักษณะกิจกรรม : การรณรงค์และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เป็น “อัตลักษณ์
ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการจัดการ” อย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนด อาทิ ความตรงต่อเวลา การออม การประหยัด
การอนุรักษ์ทรัพยากร การแต่งกายสุภาพ เป็นต้น เพื่อสร้างเสริมค่านิยมคุณลักษณะนิสัยที่ดีแก่นักศึกษาการจัดการ ซึ่ง
ตัวอย่างกิจกรรม เช่น สมุดความดี ทิววัฒนธรรม MT พาสปอร์ตวิถี MT

กำหนดเวลา : ภาคการศึกษาที่ 1 - 3

สถานที่ : ไม่กำหนด

งบประมาณที่ต้องใช้ : ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสื่อเพื่อการรณรงค์ ค่าของที่ระลึก

กิจกรรมที่ 11 : “การพัฒนานักศึกษาในรายวิชาพื้นฐานด้านการจัดการ”

ลักษณะกิจกรรม : การจัดอบรมการบริหารตนเอง ทักษะการเรียนรู้ (เช่น การบริหารเวลา การทำแผนที่
ความคิด การระดมสมอง เป็นต้น) ทักษะการจัดการ การสื่อสาร การจัดการธุรกิจเบื้องต้นและการทำงานเป็นทีมใน
รายวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตร ได้แก่ รายวิชา Personal and Relationship Management
รายวิชา Introduction to Business รายวิชา Principle of management และรายวิชา Business Communication

กำหนดเวลา : ภาคเรียนที่ 1 – 3

สถานที่ : อาคารเรียนรวม

งบประมาณที่ต้องใช้ : อาจมีค่าวิทยากร โดยใช้งบประมาณในรายวิชา

งบประมาณ :

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 : “สนทนาประสาครู-ศิษย์”	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 100 คน @ 70 บาท 	7,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 : “พี่น้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญประโยชน์”	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 200 คน @ 70บาท • ค่าน้ำมันรถ 1,000 บาท • ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ส่วนเกินนักศึกษาจัดหาเอง) 	4,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 : “MT Freshy CSR”	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าเดินทาง • ค่าวัสดุอุปกรณ์ (นักศึกษาหาแหล่งทุนสนับสนุน) • ค่าอาหาร (นักศึกษาหาแหล่งทุนสนับสนุน) 	17,000 บาท
กิจกรรมที่ 8 : “MT Family Day”	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 400 คน @ 50 บาท • ค่าวัสดุอุปกรณ์ <p>(นักศึกษาหางบค่าอาหารและวัสดุเองครึ่งหนึ่ง)</p>	9,000 บาท
กิจกรรมที่ 10 : “MT Way : เสริมสร้างอัตลักษณ์ MT”	<ul style="list-style-type: none"> • ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อรณรงค์และของที่ระลึก 	3,000 บาท
	รวมงบประมาณ	40,000 บาท

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

- 1) นักศึกษาสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปรับตัวกับการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น เป็นที่ปรึกษาของกันและกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้
- 2) นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลักสูตร และระบบการเรียนในมหาวิทยาลัย มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น มีความคุ้นเคย กล้าที่จะเข้าพบและปรึกษา กล้าซักถามความคิดเห็นกับอาจารย์ที่ปรึกษา
- 3) นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจ สามารถในการวางแผนการเรียน การเลือกกลุ่มวิชาเฉพาะ มีแรงจูงใจ และสามารถเข้าถึงแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
- 4) นักศึกษามีทัศนคติที่ดี มีความสนใจเอาใจใส่ในการเรียน มีความสามารถในการวางแผนการเรียนสามารถปรับตัวกับการเรียน และการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ดี
- 5) นักศึกษามีความสามารถในการบริหารเวลา การจัดการลำดับกิจกรรมได้สอดคล้องกับชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย และนำใช้กับการจัดบันทึกในเวลาเรียน การทำรายงานและโครงการต่างๆ
- 6) นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในรายวิชาต่างๆ ได้ดีขึ้น สามารถเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาได้อย่างชัดเจนสามารถทำคะแนนสอบในรายวิชาต่างๆ ได้ดีขึ้น และสามารถเรียนในรายวิชาต่อเนื่องได้ดียิ่งขึ้น
- 7) นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนกิจกรรม โดยอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนนักศึกษาเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมในการเรียนรู้ร่วมกัน เกิดสำนึกในการทำงานร่วมกันกับหมู่คณะและชุมชน การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และโครงการต่างๆ
- 8) นักศึกษามีความสามารถในการนำความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับการทำประโยชน์และการพัฒนาชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมธรรมะ เพื่อให้มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม และจริยธรรมรวมถึงมีสมาธิในการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ
- 9) นักศึกษาสามารถในการสร้างเสริมคุณลักษณะที่ดี ในการเป็นนักศึกษาการจัดการให้แก่ตนเอง มีความพร้อมในการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนตามหลักสูตร การออกสหกิจศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต
- 10) นักศึกษาสามารถค้นหาความสามารถที่โดดเด่นของตนเอง มีแนวทางในการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีและการแสดงออกในคุณลักษณะที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อนและบุคคลอื่นๆ